
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเย่ียม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจำป พ.ศ. 2567 

วันศุกรท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเย่ียม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

********************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ผูมาประชุม 

1. นายสมชาย  ทมตะขบ   ประธานสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

2. นายกวาง  กาศกระโทก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

3. นายสำรวม   หมอกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม   

4. นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

5. นางสิริรัตน  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

6. นางวิมลรัตน  ราษีงาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

7. นายจำนงค  แคลนกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

8. นายกัณหา  สรอยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

9. นายชำนาญ  การมณี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

10. นางฉลิ้ม  มุขกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

11. นายพิเชษฐ  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

12. นายลี  กูบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

13. นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  ปลัดเทศบาลตำบลทาเยี่ยม            
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสุนทร  หาญสูงเนิน           นายกเทศมนตรีตำบลทาเยี่ยม 

2. นายจอย  โกนกระโทก   รองนายกเทศมนตรีตำบลทาเยี่ยม 

3. นายนรนิทร  อินมณี            เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาเยี่ยม 

4. นายไสว  พิงผักแวน            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาเยี่ยม 

5. นางสาววรรณดา  กอยเมืองปก  รองปลัดเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  

6. นางสาวศิริรัฐ  ลำขุนทด           ผูอำนวยการกองคลัง  

7. นายสมประเสรฐิ  ปลอดกระโทก ผูอำนวยการกองชาง 

8. นางสายชล   เพชรล้ำ            นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ รักษาราชการแทน  

                                                              ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 9. นางเต็มดวง  แสงสุระ   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

10. นางสาวโสรญา  สุขบงกช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  

/11. นางสาวศศิธร... 
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11. นางสาวศศิธร  สุตลาวดี  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  

12. นางสาววรวรรณ  ลอยครบุรี  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

13. นายถวิล  ชุมกระโทก   กำนันตำบลทาเยี่ยม 

14. นายนพดล  หมูเกษม   ผูใหญบาน หมูท่ี 8 

15. นายฉัตรชัย  มาศรัตน   ผูใหญบาน หมูท่ี 10 

16. นายประกอบ  รั้งกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 16 

17. นางสายฝน  กมลกลาง  (ผูแทน) ผูใหญบาน หมูท่ี 12  

18. นายยงยุทธ  นพนิช   อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

19. นายสิทธิชัย  รัฐชตะวนิชย  อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา 

20. นางสาวธิดารัตน  โชติขันธ  อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา 

21. นายณัฐษกรณ  นัยธาดา  บริษัท กรเจรญิทรัพย จำกัด 

22. นายวรรณรณัฐ นยัธาดา  บริษัท กรเจรญิทรัพย จำกัด 
    

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  เชิญผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมและ

ดำเนินการนับองคประชุม (ครบ) 

- ประธานสภาเทศบาลฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  อานประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3 ประจำป 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 ขอเชิญรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 

      ตามท่ีอำเภอโชคชัยไดกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 เพ่ือเปนการ

ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกำหนดการ 

ดังนี้ 

      1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น.  

ณ วัดใหมสระประทุม ตำบลโชคชัย 

2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม และพิธีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย 

  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ 

จึงขอเชิญรวมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
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ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ 2.1  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 

     สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2567 

              เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

ไดรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
 

นายจำนงค  แคลนกระโทก กระผม นายจำนงค  แคลนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะ 

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอรายงาน 

     ผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ครับ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลทาเย่ียม 
ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในวันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม อำเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น 

เม่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาครบแลวไดเริ่ม

ประชุมตามระเบียบวาระโดยเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยมไดนำ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 

2567 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สงใหคณะกรรมการตรวจรายงาน            

การประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบทีละหนา

อยางละเอียดแลวเห็นวารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม สมัย

สามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2567 เม่ือวันท่ี  27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ไมมี

ขอความท่ีตองแกไข  

จึงมีมติใหนำผลการประชุมเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล            

ทาเยี่ยมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

(ครั้งท่ี 1) ประจำป 2567 ตอไป 

 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการ 

 ประชุมอีกครั้งใหละเอียด มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภา

หรือไม (ไมมี) ถือวาสภารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ประจำป พ.ศ. 2567  ครั้งนี้ครับ                                

ท่ีประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ญัตติ เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบการขอประทานบัตร  

คำขอท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน 

ตามท่ี บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ไดดำเนินการยื่นคำขอประทาน

บัตรตอกลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา โดยอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ไดจดทะเบียน

เปนคำขอประทานบัตรท่ี 3/2565 ของ บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ตั้งอยูท่ี 

หมู 2 ตำบลทาเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนคำขอประทาน

บัตร ชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลตเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง โดย

ไดเชิญประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว และประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานระยะไม

เกิน 500 เมตร จากเขตคำขอ ประกอบดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 บาน

คลองมะเดื่อ หมูท่ี 7 บานดอนไพล ตำบลทาเยี่ยม และหมูท่ี 11 บานดะแลง  

ตำบลทุงอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดจัดรับฟงความ

คิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตรในวันท่ี 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต

เวลา 17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 2 ตำบลทาเยี่ยม อำเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา  

เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

นครราชสีมา ไดรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอ

ประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565  โดยเทศบาลตำบลทาเยี่ยม ไดนำเสนอตอท่ี

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2567 ใน

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2567 เพ่ือขอความเห็นสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม วา

เห็นชอบกับคำขอประทานบัตรท่ี 3/2565 หรือไม อยางไร เพ่ือรายงานตอ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาทราบตอไป นั้น  มติท่ีประชุมสภา

เทศบาลตำบลทาเยี่ยม เห็นชอบใหมีการเลื่อนพิจารณาการขอประทานบัตร

คำขอท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด เปนครั้งถัดไป เนื่องจาก  

1) ขาดความชัดเจน วามีชุมชนใดบางในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร 

ระยะหางไมเกิน 500 เมตร เนื่องจาก ในสำเนารายงานผลการรับฟงความ

คิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565 ในวันท่ี 28 

มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 2 ตำบลทาเยี่ยม 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
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หนาท่ี 1 ขอ 1.1 ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีขอประทานบัตร ประกอบ

ไปดวย  4 หมูบาน 

(1) หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ ตำบลทาเยี่ยม  

(2) ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีขอประทานบัตร ระยะหางไมเกิน 500  

เมตร จากเขตคำขอ ประกอบไปดวย หมู 7 บานดอนไพล  ตำบลทาเยี่ยม,  

หมู 8 บานดอนไพล  ตำบลทาเยี่ยม และหมูท่ี 11 บานดะแลง ตำบลทุงอรุณ 

แตหนาท่ี 2 ขอเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และการ

อภิปรายสาธารณะ บรรทัดท่ี 5 โดยไดเชิญประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวนี้ และ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานระยะไมเกิน 500 เมตร จากเขตคำขอ 

ประกอบไปดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ, หมู 7 บาน 

ดอนไพล และหมูท่ี 11 บานดะแลง  

และหนาท่ี 3  ขอมูลการดำเนินโครงการ นายสุทธิพงษ ฮะบางแขม  

ตัวแทน บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ชี้แจงรายละเอียดโครงการ บรรทัดท่ี 4 

ชุมชนท่ีมีระยะหางจากแนวเขตคำขอ 500 เมตรของคำขอประทานบัตร

แปลงนี้ประกอบไปดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ, หมู 7 

บานดอนไพล และหมูท่ี 11 บานดะแลง  

2) ขอใหมีความชัดเจนของการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา

หมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ และกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สรางความ

ชัดเจน ถูกตอง และปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเสนอให 

- อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

- อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต ๖ นครราชสีมา 

- บริษัท กรเจรญิทรัพย จำกัด  

- และผูนำชุมชน  

ไดมาประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางดำเนินการ

รวมกัน เพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไปครับ 
 

นายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567  ผมไดเขารวมประชุมการรับฟงความคิดเห็นของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565 ณ ศาลาอเนกประสงค    

หมูท่ี 2 ตำบลทาเยี่ยม มีกำนันถวิลเขารวมประชุมดวย ทางเทศบาลฯ และ

ผูนำชุมชนไดแจงในท่ีประชุมแลววา พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 บานดอนไพล ไมไดรับ

ผลกระทบใดๆ ขอเท็จจริงคือพ้ืนท่ีหมูท่ี 8  บานดอนไพลท่ีไดรับผลกระทบ

ครับ เชิญผูใหญบานหมูท่ี 8 บานดอนไพล ชี้แจงครับ 

 

/เรียน... 
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นายนพดล  หมูเกษม เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม ทุกทาน 

ผูใหญบาน หมูท่ี 8  ผม นายนพดล  หมูเกษม ผูใหญบาน หมูท่ี 8 บานดอนไพล ตำบล

ทาเยี่ยม ขอนำเรียนวา พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 บานดอนไพล ไมไดรับผลกระทบใดๆ 

จากพ้ืนท่ีขอประทานบัตร แตพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 บานดอนไพล ซ่ึงอยูฝงเดียวกับ

พ้ืนท่ีขอประทานบัตรไดรับผลกระทบครับ  
 

นายกเทศมนตรี ดังนั้น ผมจึงขอให สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดชี้แจงสราง

ความชัดเจนเก่ียวกับพ้ืนท่ีดังกลาว และสามารถแกไขรายงานผลการรับฟง

ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565 ดังกลาว  

ไดหรือไม 

 ขอความเดิม : 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานระยะไมเกิน 500 เมตร จากเขต      

คำขอ ประกอบไปดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ, หมู 7 

บาน ดอนไพล และหมูท่ี 11 บานดะแลง  

 ขอความใหม : 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานระยะไมเกิน 500 เมตร จากเขต       

คำขอ ประกอบไปดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ, หมู 8 

บาน ดอนไพล และหมูท่ี 11 บานดะแลง  

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ เจาหนาท่ีจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดชี้แจง

และสรางความชัดเจน กรณี พ้ืนท่ีขอประทานบัตร ระยะหางไมเกิน 500 

เมตร ตามสำเนารายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอ

ประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567 เชิญครับ 

 

นายยงยุทธ นพนิช   เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม ทุกทาน 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ  ผม นายยงยุทธ นพนิช ตำแหนง หัวหนากลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากทาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาติดภารกิจจึงไดมอบหมายผมเขารวมประชุม

ในวันนี้ครับ 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ และ

วิธีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 นั้น 

บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ไดยื่นคำขอประทานบัตรท่ี 3/2565 ชนิดแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ประเภทท่ี 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา ไดเชิญประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งคำขอ  

/และประชาชน... 
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และประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานระยะหางไมเกิน 500 เมตร จากเขตคำขอ 

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ี กรณี คำขอประทานบัตรท่ี 

3/2565 ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดสงหนังสือขอแผนท่ีจาก

เทศบาลตำบลทาเยี่ยม ซ่ึงทางเทศบาลฯ แจงวามีแผนท่ีของตำบล ไมมีแผนท่ี

หมูบาน ทางผมจึงไดใหนายชางดำเนินการรังวัดเพ่ือกำหนดเขตระยะหาง 

500 เมตร ความสำคัญของระยะหาง 500 เมตร กฎหมายกำหนดวา ชุมชน

ในเขตระยะหาง 500 เมตร อุตสาหกรรมจังหวัดตองดำเนินการจัดรับฟง

ความคิดเห็นของชุมชนใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ซ่ึงตามแผนท่ีท่ีทางผมมี มีพ้ืนท่ีหมู

ท่ี 7 บานดอนไพล ติดเขามานิดหนอยในระยะหางไมเกิน 500 เมตร จากคำ

ขอประทานบัตร จึงไดเชิญประชาชนหมูท่ี 7 บานดอนไพลมารวมประชุมดวย 

ในการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หากจัดรับฟงความคิดเห็นไมครบ

ตองดำเนินการจัดประชุมใหม เนื่องจากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงฯ  

ซ่ึงในกรณีท่ีเชิญหมูท่ี 8 บานดอนไพล มารวมประชุมรับฟงดวย ถึงจะไมอยู

ในเขตระยะหาง ก็ไมมีผลกระทบใดๆ  

ดังนั้น รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีขอ

ประทานบัตร คำขอท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567 ณ ศาลา

อเนกประสงค หมูท่ี 2 ตำบลทาเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา           

ท่ีสงมาใหนี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจะไมดำเนินการแกไข 

เพราะรายงานดังกลาวไดนำสงใหอธิบดีทราบตามกำหนดเวลาแลว ซ่ึงการ

แกไขรายงานการประชุมตองดำเนินการแกไขภายใน 7 วัน ซ่ึงขณะนี้เกิน

กำหนดแลว การท่ีเทศบาลฯ จะขอตัดหมูท่ี 7 บานดอนไพล ออกจาก

รายงานจึงไมสามารถตัดได เนื่องจากหมูท่ี 7 มีพ้ืนท่ีเก่ียวเขาไปในระยะหาง

ดวย ซ่ึงทางกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะดำเนินการ

ตรวจสอบแผนท่ีกอนใหการอนุญาตประทานบัตร ถาพบวาจัดการรับฟง

ความคิดเห็นไมครอบคลุมพ้ืนท่ี ก็จะแจงใหทางอุตสาหกรรมจังหวัด

ดำเนินการเพ่ิมเติมอยูแลวครับ 

ซ่ึงประเด็นการตัด หรือไมตัดหมูท่ี 7 ออกจากรายงานฯ ก็ไมได

เก่ียวของกับเงินกองทุนตางๆ เพียงแตจัดใหครบเปนไปตามแผนท่ีเทานั้น          

ใหท่ีประชุมสบายใจไดครับ 
 

นายกเทศมนตรี การแจงแกไขหมูบานท่ีไดรับผลกระทบในระยะหางไมเกิน 500 เมตร นั้น ผม

ไดอธิบายในท่ีประชุมรับฟงความคิดเห็นแลว วาเปนพ้ืนท่ีของหมูท่ี 8 ไมใช

หมูท่ี 7 และมีพ่ีนองประชาชนยกมือเห็นดวยแลว แตทานอาจไมไดตรวจสอบ

ขอเท็จจริง หรือไมไดบันทึกลงไปในรายงานฯ ดังกลาว  

/ผมไมมี... 
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ผมไมไดมีเจตนาแทรกแซงกระบวนการทำงานของทาน แตตองการชี้แจง

ขอ เท็ จจริ ง เ ก่ี ยว กับ พ้ื น ท่ี ท่ี ได รับ ผลกระทบ ท่ี ถูกต อ ง ผมในฐานะ

นายกเทศมนตรีเพียงแตมีความหวงใย และตองดูแลพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี

ใหไดรับประโยชนสูงสุด และทำใหเกิดความถูกตองเทานั้นครับ 

ซ่ึงวันนี้ ผูใหญบานหมูท่ี 8 บานดอนไพล ไดยืนยันวา มีพ้ืนท่ีท่ีไดรับ

ผลกระทบ แตในสรุปรายงานฯ ไมไดระบุวา หมูท่ี 8 เปนชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับผลกระทบดวย เชนนี้ จะดำเนินการอยางไร 

 

นายยงยทุธ นพนิช   ทางอุตสาหกรรมจังหวัดไดดำเนินจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดย 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ กำหนดเขตพ้ืนท่ีตามแผนท่ีท่ีนายชางรังวัดไว ถาผูใหญบานยืนยันวา หมูท่ี 8 

บานดอนไพล มีพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ทางกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง

แรจะดำเนินการตรวจสอบแผนท่ีอีกครั้งกอนการใหการอนุญาตอยูแลวครับ 

ซ่ึงในวันจัดประชุมรับฟงฯ ท่ีผานมา ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาก็

ไดเชิญผูนำชุมชน ประชาชน หมูท่ี 8 มารวมรับฟงความคิดเห็นดวย 
 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทาน หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมาครับ  

  ประเด็นตอไป คือ กรณี เรื่อง การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา

หมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ และกองทุนเฝาระวังสุขภาพ เชิญ

นายกเทศมนตรีครับ 

     

นายกเทศมนตรี กรณี เรื่อง เงินกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ และกองทุนเฝา

ระวังสุขภาพ  

  ผมไดรับทราบวา บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด นำเงินกองทุนพัฒนา

หมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ จำนวน 500,000 บาท และกองทุนเฝาระวัง

สุขภาพ จำนวน 200,000 บาท รวมท้ังสิ้น 700,000 บาท ตามประทานบัตร

เดิม ไปใชไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขาดการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี

เทาท่ีควร และมีการนำเงินกองทุนไปดูแลพ้ืนท่ีนอกเขตท่ีไดรับผลกระทบดวย  

   

ประธานสภาฯ ขอเชิญ เจาหนาท่ีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร เขต 6 จังหวัด

นครราชสีมา ไดชี้แจงเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนครับ 

 

นายยงยุทธ นพนิช   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอนำเรียนเพ่ิมเติมครับ  

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ  แนบทายประทานบัตรจะระบุเขตพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีทางผูประกอบการตอง 

ดูแลไวครับ วามีเขตใดบาง  

/สวนการใช... 
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สวนการใชเงินกองทุนเปนอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธครับ 
  

ประธานสภาฯ ประธานและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ มีใครบางครับ 
 

นางสาวธิดารัตน โชติขันธ   เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม ทุกทาน 

(สรข.6)  ดิฉัน นางสาวธิดารัตน โชติขันธ ผูแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 6 นครราชสีมา ขอชี้แจงการบริหารจัดการ

กองทุน ดังนี้ 

  การขอประทานบัตรเดิมทีไมไดมีการกำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารจัดการกองทุนไว ตอมา มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมซ่ึงไดกำหนดเง่ือนไขการบริหารจัดการกองทุนข้ึน ซ่ึงในชวงป 

2563 - 2564 ท่ีมีการขอตออายุประทานบัตร จึงไดมีการกำหนดเง่ือนไข

เก่ียวกับกองทุนเพ่ิมเติม ปฏิบัติตามประกาศของกรมฯ โดยดำเนินการผาน

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ซ่ึงมีการกำหนดวัตถุประสงคของแตละกองทุน

ไวดวย 

  สำหรับประทานบัตรใบปจจุบัน ของบริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด 

เดิมที ไมไดมีการกำหนดเง่ือนไขการบริหารจัดการกองทุนไว จึงทำใหเกิด

ความไมชัดเจนในการใชเงินกองทุนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ซ่ึงชวงการตอ

อายุประทานบัตรใบปจจุบันของบริษัทจึงไดมีการกำหนดเง่ือนไขการบริหาร

จัดการกองทุนเพ่ิมเติมตามมาตรดังกลาวในการดูแลพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 

 ท่ีระบุแนบทายประทานบัตร จำนวน 4 หมูบาน ไดแก  

หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ ตำบลทาเยี่ยม อำเภอโชคชัย 

  หมูท่ี 11 บานหนองชงโค ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก 

  หมูท่ี 5 บานดานกอโจด ตำบลหนองไมไผ อำเภอหนองบุญมาก 

  หมูท่ี 11 บานดะแลง ตำบลทุงอรุณ อำเภอโชคชัย 

 สำหรับคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ ประกอบดวย 3 สวน คือ 

  1. ตัวแทนผูประกอบการ 

  2. ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ 

  3. ตัวแทนภาคประชาชน 

  ซ่ึงทางผูประกอบการตองจัดทำประกาศคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธ ระเบียบการดำเนินงานกองทุน และเอกสารท่ีเก่ียวของ รายงาน

มายังสำนักงานอุตสาหกรรมทราบ 

 

/ดูแลเสนทาง... 
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นายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาลตำบลทาเยี่ยมมีการดำเนินกิจการเหมืองแร/โรงโม ลักษณะ

เดียวกันหลายแหง และดำเนินการมากอนบริษัท กรเจริญทรัพย แต

ผูประกอบการรายอ่ืนสามารถดูแลชุมชนอยางท่ัวถึง ดูแลเสนทางการขนสงท่ี

รถบรรทุกวิ่งผาน มีการบริหารจัดการกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการเชนกัน 

และจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ จำนวน 500,000 

บาท และกองทุนเฝาระวังสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท รวมท้ังสิ้น 

700,000 บาท ใหกับผูนำชุมชนหรือประชาชนผูไดรับผลกระทบไปบริหาร

จัดการกันเองเปนประจำทุกป และมีการรายงานการใชจายงบดังกลาวให

คณะกรรมการทราบ  

  ผมขอยกตัวอยางการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 

เงินกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีดำเนินการ จำนวน 500,000 

บาท จัดสรรให หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้ง และหมูท่ี 11 บาน

ดะแลง ตามความเหมาะสม สวนเสนทางการขนสงหินของบริษัท ไดแก ม.3, 

ม.6, ม.10, ม.12, ม.16 หมูบานดังกลาวไดรับผลกระทบเก่ียวกับฝุนละออง 

ควรไดรับการดูแลชวยเหลือจากเงินกองทุนนี้ดวย  

ทางเทศบาลฯ ไมไดตองการเขาไปจัดการหรือแทรกแซงการบริหาร

จัดการกองทุนเหลานี้ของทางบริษัท แตมีความประสงคเพ่ือปกปองสิทธิ

ประโยชนใหเงินกองทุนถึงมือพ่ีนองประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบอยางแทจริง 

ผานทางผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน  

  ตามท่ีทาง สรข.6 ชี้แจงวา เดิมทีประทานบัตรของบริษัท กรเจริญ

ทรัพย ไมไดกำหนดเง่ือนไขการบริหารจัดการกองทุนไว แตมีการกำหนดใน

ภายหลัง ซ่ึงผมเกิดขอสงสัยวา การดำเนินการของผูประกอบการรายอ่ืน 

กิจการประเภทเดียวกัน ใชระเบียบตัวเดียวกันหรือไม อยางไร 
    

ประธานสภาฯ ประเด็นการบริหารจัดการเงินท้ัง 2 กองทุนนี้ ผมไดรับทราบวา มีผูขอเบิก

เงินกองทุน แตไมไดรับจัดสรร เนื่องจากทางบริษัทแจงวาเงินกองทุน

หมดแลว เชิญบริษัท กรเจริญทรัพยไดชี้แจงครับ 
 

นายณัฐษกรณ นัยธาดา มีชุมชนใดบางครับท่ีไมไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 

บริษัท กรเจรญิทรัพย จำกัด 
 

ประธานสภาฯ ผมไดเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567 ท่ีผานมา

ดวย ซ่ึงทานกำนันไดแจงเก่ียวกับเงินกองทุนวา มีชุมชนท่ีไดรับผลกระทบขอ

เบิกเงินกองทุน แตทางบริษัทแจงวา เงินหมดแลว เพราะนำไปบริจาคให

โรงพยาบาลโชคชัย และนำไปใชเพ่ือการขนยายหิน เชิญบริษัท กรเจริญ

ทรัพยไดชี้แจงครับ 

/นายณัฐษกรณ... 
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นายณัฐษกรณ นัยธาดา ปจจุบัน ทางบริษัทไดดำเนินการใชเงินกองทุน ตามท่ีเขตฯ กำหนดไวจำนวน 

บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด 4 หมูบาน ตามท่ีผูแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 6 นครราชสีมาไดกลาวขางตน แตขอนำเรียนวา มีจำนวน 3 หมูบาน คือ 

 - หมูท่ี 5 บานดานกอโจด ตำบลหนองไมไผ อำเภอหนองบุญมาก 

- หมูท่ี 11 บานหนองชงโค ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก 

 - หมูท่ี 11 บานดะแลง ตำบลทุงอรุณ อำเภอโชคชัย 

 เปนพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับผลกระทบโดยตรง สวนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธของ

ทางบริษัท ประกอบดวย 

  1. บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด 

  2.  นายถวิล ชุมกระโทก  กำนันตำบลทาเยี่ยม 

  3. นายแดง หมอนกระโทก  ผูใหญบาน หมูท่ี 2 บานคลองมะเดื่อ 

  4. ผูอำนวยการโรงเรียนบานทาเยี่ยมวิทยา 

บริษัท ไดจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือดูแลหมู 2 บานคลองมะเดื่อ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้ง  

ไดแก บริจาคใหโรงเรียนบานทาเยี่ยมวิทยาเพ่ือใชในการสงเสริมการศึกษา, 

จัดสรรใหผูใหญบาน หมูท่ี 2 นำไปพัฒนาหมูบาน, จัดสรรใหวัด เพ่ือนำไปใช

ดานศาสนา เปนตน และรายงานการใชจายเงิน/การอนุมัติเงินให

คณะกรรมการทราบอยางตอเนื่อง 
   

นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทานครับ 

วันนี้ ท่ีประชุมยังไมไดรับความชัดเจนในการบริหารจัดการของ

กองทุนของบริษัทตามประทานบัตรใบปจจุบัน ทำใหเกิดขอหวงใยในการ

พิจารณาคำขอประทานบัตรใบใหม เลขท่ี 3/2565 วาพ่ีนองประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบจะไดรับการดูแลเทาท่ีควรหรือไม และจะดำเนินการไปในทิศทาง

ใด จึงขอฝากใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธพิจารณาบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปน

สำคัญครับ 

ผมจึงขอใหทุกทานไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดเพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนอีกครั้งครับ เพราะประทานบัตรแปลงปจจุบันท่ีดำเนินการขุด

เหมืองแรอยูนี้กวาจะฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับมาอุดมสมบูรณตองใชเวลา

หลายสิบปหรือรอยป และการขอประทานบัตรแปลงใหมอีก จะสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง  

 ผมไดรับเรื่องรองเรียนดวยวาจาจากพ่ีนองประชาชนวา พ้ืนท่ีท่ีขอ

ประทานบัตร เลขท่ี 3/2565 เปนแหลงตนน้ำหรือตาน้ำ ท่ีไหลผานพ้ืนท่ีหมูท่ี 

8 และหมูท่ี 2 คือ ตนน้ำคลองลำไยและคลองตะขบ  

/ทำให... 
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ทำใหประชาชนเกิดความกังวลวาจะไดรับความเดือดรอนขาดแคลนแหลงน้ำ 

หากบริษัทดำเนินการระเบิดหิน/ขุดหินจะทำใหเกิดเปนบอขนาดใหญ หาก

จุดนั้นเปนแหลงตนน้ำจริง จะทำใหจุดนั้นเปนบอกักก้ันน้ำขนาดใหญ ทำให

ปลายน้ำแหงแลงได ถึงแมวาการขอประทานบัตรจะผานการประชาคม, ผาน

กระบวนการข้ันตอนยื่นคำขอไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดแลว แตเราในฐานะ

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีดูแล บำบัดทุกข บำรุงสุขใหพ่ีนอง

ประชาชนในพ้ืนท่ี และตองปกปอง หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีดวย  

ดังนั้น จึงขอใหทุกทานไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงกอนการ

พิจารณาครับ 

 

นายยงยทุธ นพนิช   ผมขอชี้แจง เรื่อง แหลงหินของบริษัท กรเจริญทรัพย และผูประกอบการราย 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ  อ่ืนอีก 2-3 ราย ในพ้ืนท่ีครับ 

การใหอายุประทานบัตรจะใหตามปริมาณสำรอง หิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือปาไมใชแลวหมดไป ไมไดอนุญาตใหดำเนินการถึง

รอยป ทางอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแรตรวจสอบปริมาณสำรองแลวจึง

ใหประทานบัตร เม่ือสิ้นอายุปริมาณสำรอง แรหินก็จะหมดตามอายุของ

ประทานบัตรดวย แตบางครั้งตองขอตออายุประทานบัตรเพราะการผลิตแร

ข้ึนอยูกับสังคม เศรษฐกิจการทำเหมืองแร แตละชวงเวลา บางครั้งเศรษฐกิจ

ไมดี การใชแรหินนอยลง ดังนั้น ขอนำเรียนวาอนุญาตไมถึงรอยป  

ประเด็นเรื่อง แหลงตนน้ำ/ตาน้ำ ในกระบวนการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม การใหประทานบัตร 1 แปลง ผมขอยกตัวอยาง พ้ืนท่ีขอ

ประทานบัตร 300 ไร ไมไดหมายความวา จะดำเนินการทำเหมืองแรท้ังหมด 

จะมีแผนผังโครงการเปนตัวกำหนดวา จุดใดทำเหมืองได จุดใดเปนพ้ืนท่ีกัน

ชน นำดินไปเก็บกองจุดใด ระยะหางจากแหลงน้ำเทาไร หางจากถนนเทาไร 

     จะมีระบุไวในแผนผังโครงการอยางชัดเจนครับ 

ประเด็นเรื่อง การขอความเห็นจากประชาชนในการทำผลกระทบ

เรื่องสิ่งแวดลอม มีผูชำนาญการเขามาศึกษา สำรวจโดยตรง และเปนผู

กำหนดระยะหาง เชนบางแปลงมี 300 ไร เปนพ้ืนท่ีกันชนถึง 80 ไร ก็มีครับ  

 ท้ังนี้ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมก็จะมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นอีก

ครั้ง วาประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีผลกระทบอยางไร มีความเห็นอยางไร เปนการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็น ไมใชการประชาคมนะครับ 

  การประชาคม คือ ตองมีการลงมติ 

  การรับฟง คือ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไป

ประกอบการพิจารณาตอไป 

/ซ่ึงวันนี้... 
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  ซ่ึงวันนี้ เปนการขอความคิดเห็นจากทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กฎหมายกำหนดวา เปนการขอความเห็น ดังนั้น ข้ึนอยูกับทางเทศบาลหรือ

สภาเทศบาลจะใหความเห็นอยางไร เปนดุลพินิจของทานวาจะใหความ

คิดเห็น หรือมีขอหวงใยอยางไร สามารถเสนอแนะได หรือตองการศึกษา

เพ่ิมเติมก็เปนสิทธิ์ของทางทานครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใด สอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม

ครับ 
 

นายณัฐษกรณ นัยธาดา สำหรับความกังวลเก่ียวกับเงินกองทุน ทางบริษัทขอนำเรียนวา บริษัทก็มี 

บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ความจำเปนท่ีตองดูแลชวยเหลือพ้ืนท่ีอ่ืนตามท่ีเขตฯ กำหนดดวย ไมใชแค

ตำบลทาเยี่ยมเพียงแหงเดียว แตทางบริษัทจะพยายามดึงเงินกองทุนเขามา

ดูแลชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลทาเยี่ยมใหไดเยอะท่ีสุด ทาง

บริษัทไดมีการพูดคุยกับคณะกรรมการวา หากมีหมูบานใดไดรับผลกระทบ/

เดือดรอน ตองการการดูแลชวยเหลือใหสงเรื่องมาใหคณะกรรมการพิจารณา 

และจะอนุมัติเงินใหแลวแตกรณีตามความจำเปนเรงดวนครับ ปนี้ มีหมูท่ี 4, 

หมูท่ี 12 และโรงเรียนในเขตตำบลทาเยี่ยม ซ่ึงอยูนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนด 

คณะกรรมการฯ ก็ไดพิจารณาชวยเหลือและอนุมัติเงินใหตามความเหมาะสม 

และไดรายงานการดำเนินการเงินกองทุนใหทางเขตฯ ทราบดวย 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใด สอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม

ครับ 

นางสิริรัตน เจียกกระโทก เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  

  ดิฉัน นางสิริรัตน เจียกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเก่ียวกับวัตถุประสงคของกองทุน กฎ ระเบียบ

ในการบริหารจัดการกองทุน ขอบเขตการใชเงินกองทุนมีอะไรบาง 
 

นายยงยทุธ นพนิช   วัตถุประสงคและขอบเขตการใชเงินของกองทุน มีดังนี้ 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ หลักการบริหารจัดการกองทุน การใชเงินกองทุนนั้น ไดกำหนดไวกวางๆ 

ข้ึนอยูกับการตีความและดุลพินิจของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 

  1. กองทุนเฝาระวังสุขภาพ เปนการตรวจสุขภาพของประชาชน เปน

การเฝาระวัง โดยสวนมากการดำเนินงานกองทุนนี้ จะมอบใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนท่ีเปนแมงาน เพ่ือเก็บสถิติสุขภาพของประชาชน

ดวย 

/2.กองทุน... 
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  2. กองทุนพัฒนาหมูบาน โดยหลักการพัฒนา ประกอบดวย 

  สงเสริมการศึกษา = มีผูอำนวยการโรงเรียนเขามาเปนคณะ

กรรมการฯ ซ่ึงจะมีการมอบเงินใหโรงเรียนนำไปใชประโยชนเพ่ือการสงเสริม

ดานการศึกษา เชน จัดซ้ือคอมพิวเตอร จัดสรางหองสมุด หรือจางครูผูสอน 

เปนตน โดยจะจัดทำเปนโครงการเสนอตอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

  สงเสริมดานศาสนา = มีการมอบเงินใหวัด เพ่ือนำไปใชในการ

สงเสริมดานศาสนา ซ่ึงข้ันตอน วิธีการ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  

 จากประสบการณ บางแหงใชเงินกองทุนเพ่ือขอเปนองคกฐินก็มีครับ 

  การพัฒนาชุมชน = การพัฒนาชุมชนหมูบาน เชน ดานสิ่งแวดลอม 

ความเปนอยู สาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ ในมุมมองผมเงินกองทุน จำนวน 

500,000 บาท ไมไดเพียงพอท่ีจะนำไปจัดทำโครงการใหญๆ บางครั้งตอง

จัดลำดับหมูบานตามความเดือดรอนเรงดวนกอนหลัง เชน ปนี้หมูบานแรก

เสนอโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาหมูบาน ก็พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนให

ไปดำเนินการ ปถัดไปหมูบานท่ีสองก็เสนอโครงการพัฒนาตอไป ตามลำดับ 

  การขอความเห็นจากสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เม่ือทานมีความเห็นวา 

ถาหากใหประทานบัตรแลวตองไดรับเงินกองทุนมาดูแลชวยเหลือพ่ีนอง

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบใดบาง ทานสามารถระบุความเห็นได           

แตการกำหนดเง่ือนไขรายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีตางๆ ใหเปนเปนอำนาจ

หนาท่ีของสวนกลาง ซ่ึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนผูกำหนดวาหมูบานใดบางท่ีตองไดรับการดูแล จะระบุแนบ

ทายในประทานบัตรตอนท่ีไดรับอนุญาต ในเม่ือประทานบัตรแปลงปจจุบัน

ของบริษัท กรเจริญทรัพย ระบุแนบทายไว 4 หมูบานดังท่ีกลาวขางตน ซ่ึงมี

บางหมูบานไมไดอยูในพ้ืนท่ีตำบลทาเยี่ยม ผมมองวา สวนกลางกำหนดตาม

ลักษณะทางภูมิศาสตร ซ่ึงในทางสังคม ท่ีประชุมมองวามีพ้ืนท่ีตั้งในหมูท่ี 2 

บานคลองมะเดื่อ ตำบลทาเยี่ยม ตองไดรับเงินกองทุนมาดูแลในพ้ืนท่ีอยาง

เต็มเม็ดเต็มหนวย ทานก็สามารถใหความเห็นได แตผูท่ีมีหนาท่ีกำหนดเขต

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) และผูใหการอนุญาตประทานบัตรครับ 
   

นางวิมลรัตน ราษีงาม เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกทาน  

  ดิฉัน นางวิมลรัตน ราษีงาม สมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยดังนี้คะ 

  - เม่ือไดรับอนุญาตประทานบัตรแลว กอนการลงมือระเบิดหิน หรือ

ลงงาน จะมีการแจงใหประชาชนรับทราบกอนหรือไม หรือหลังจากไดรับ

อนุญาตบริษัทสามารถดำเนินการไดเลย 

/-ดิฉันมี... 
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  - ดิฉันมีขอหวงใยเก่ียวกับผลกระทบแหลงน้ำ จึงขอความชัดเจนใน

การจัดทำแผนผังโครงการ หรือแนวพ้ืนท่ีกันชนท่ีจะไมทำใหกระทบแหลงน้ำ

คะ ดังนั้น ควรมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้ง 

 

นายยงยทุธ นพนิช   สำหรับประเด็นเรื่องผลกระทบนี้ จะอยูในเวทีรับฟงของการศึกษาผลกระทบ 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ สิ่งแวดลอม ซ่ึงระบุพ้ืนท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร ซ่ึงในคำขอประทานบัตรจะระบุ

พ้ืนท่ีท่ีรับผลกระทบระยะหางไมเกิน 500 เมตร แตการรับฟงความคิดเห็น

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใน

การทำเหมืองแร ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ อยูในรัศมี 3 กิโลเมตร จะมีการจัด

ประชุมรับฟงความคิดเห็นตามท่ีทานสมาชิกไดเสนอความคิดเห็นดังกลาว

ขางตนครับ 

  โดยหลักการ ผูท่ีมีความชำนาญการ เชี่ยวชาญในดานปาไม ท่ีดิน 

แหลงน้ำ หรือสหวิชาชีพตางๆ จะลงพ้ืนท่ีศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะเม่ือทานมีความคิดเห็นหรือเสนอแนะจุดใดใกลแหลงน้ำ ก็สามารถ

ใหขอมูลท่ีสรางสรรค ก็จะเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนของทานเปนอยางยิ่ง 

เพราะนักวิชาการตางๆ ไมไดมีขอเท็จจริงเทาเจาของพ้ืนท่ี ดังนั้น ผมขอฝาก

ทานสมาชิกทุกทาน หากบริษัทจางท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และดำเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นขอใหทานรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี

นำเสนอตอท่ีประชุม เพ่ือประโยชนในการกำหนดพ้ืนท่ีทำเหมืองแร หรือ

พ้ืนท่ีกันชนตอไป 

 

นายกเทศมนตรี จากการรับฟงทางอุตสาหกรรมจังหวัดชี้แจงกรณีรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใหขอมูลท่ีถูกตอง เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน นั้น 

  เม่ือประชุมรับฟงความคิดเห็น เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567 ผมและ

ประชาชนไดแจงในท่ีประชุมไปแลววา พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบคือ หมูท่ี 8 

บานดอนไพล ไมใชหมู ท่ี  7 บานดอนไพล และวันนี้ทางเทศบาลและ

ผูใหญบานหมูท่ี 8 ก็ยืนยันวาไดรับผลกระทบ แตทานก็ยืนยันท่ีจะไมแกไข

หรือตัด หมูท่ี 7 ออก  

  สิ่งท่ีหวงใยในการขอประทานบัตรครั้งนี้ คือ ประชาชนในพ้ืนท่ีแจง

วา หากดำเนินการทำเหมืองแรจะมีผลกระทบตอแหลงน้ำ ตนกำเนิดแหลงน้ำ 

ถาเกิดความเสียหายหนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบ 

  ดังนั้น จึงขอใหทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูนำ

ชุมชน ประชาชน และบริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด ไดลงพ้ืนท่ีไปตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและดูแผนท่ีใหชัดเจนกอนครับ 

/นางสิริ... 
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นางสิริรัตน เจียกกระโทก ดิฉันขอเพ่ิมเติมคะ  

สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหทานกำนัน ในฐานะท่ีเปนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธของบริษัท กร

เจริญทรัพย จำกัด ไดชี้แจงเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน หรือแนวทาง

ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบวาท่ีผานมาดำเนินการอยางไร 

และหากไดรับอนุญาตประทานบัตรใหม จะดำเนินการอยางไร 

 

นายถวิล  ชุมกระโทก เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม  

กำนันตำบลทาเยี่ยม ทุกทานครับ 

  ผม นายถวิล ชุมกระโทก กำนันตำบลทาเยี่ยม ขอชี้แจงในฐานะท่ี

เปนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ดังนี้ 

   เรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุน ท่ีผานมาไดดำเนินการเปดบัญชี

ในรูปแบบคณะกรรมการฯ กับบริษัทกรเจริญทรัพย รวมกันพิจารณา

โครงการ และอนุมัติเงินกองทุนใหตามความเหมาะสม ผมขอนำเรียนวา             

การบริหารจัดการกองทุนและใชจายเงินกองทุนท่ีผานมานั้นขอใหผานไป  

สำหรับเงินกองทุนตามประทานบัตรใหม จะไดรับเงินกองทุนอีก 

จำนวน 700,000 บาท จะขอใหคณะกรรมการฯ รวมกันกำหนดแนวทาง

บริหารจัดการหรือขอบเขตการใหความชวยเหลือใหเกิดความชัดเจน โปรงใส 

ตรวจสอบได ซ่ึงเบื้องตนไดพูดคุยกับทางคณะกรรมการฯ แลวมีความเห็นวา 

จะพิจารณาจากผูท่ีไดรับความเดือดรอนเรงดวนกอน แลวแตกรณี  

  สำหรับการขอประทานบัตรแปลงใหมนี้ ยังไมไดดำเนินการทันที 

เนื่องจากปริมาณหินแรของบอปจจุบันยังอยูไดอีกเปน 10 ป และประทาน

บัตรบอใหมนี้ มีอายุ 25 ป ซ่ึงคาดวานาเหลื่อมกันไมเกิน 2-3 ป ดังนั้น 

เงินกองทุนตามประทานบัตรปจจุบันและประทานบัตรใบใหม รวมท้ังสิ้น 

จำนวน 1,400,000 บาท นี้จะใชไดก่ีป ตองใหทางบริษัท กรเจริญทรัพย เปน

ผูชี้แจงตอไปครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานกำนันครับ มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
 

นายนพดล  หมูเกษม ผมยังมีขอหวงใยและเปนกังวล กรณีผลกระทบกับแหลงน้ำ เกรงวาน้ำจะ  

ผูใหญบาน หมูท่ี 8 ไหลไปทิศทางอ่ืน ทำใหพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 ขาดแคลนแหลงน้ำกระทบการทำ

เกษตรกรรม จึงตองการความชัดเจนเก่ียวกับระยะหางการทำเหมืองท่ีจะไม

กระทบแหลงน้ำ มีระยะหางก่ีเมตร 

 

 

/นายยงยุทธ... 
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นายยงยทุธ นพนิช   การกำหนดพ้ืนท่ีกันชนเปนหนาท่ีของคณะทำงานผูชำนาญการของ 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพราะ

ตองใชความรูความสามารท่ีหลากหลายสาขา เชน ปาไม ธรณี อุทกศาสตร 

ท่ีดิน  เปนตน ซ่ึงจะเปนผูกำหนดระยะหางพ้ืน ท่ีดั งกลาว สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดไมสามารถกำหนดและแจงในท่ีประชุมไดครับ  
 

นายกเทศมนตรี กรณี ขอหวงใยและกังวลของผูใหญบาน หมูท่ี 8 และหลายฝายเก่ียวกับ

แหลงน้ำ แนวกันชนหรือระยะหางการทำเหมืองแรไมใหกระทบแหลงน้ำ นั้น 

  ผมขอเสนอใหบริษัท กรเจริญทรัพย นำแผนท่ีแผนผังโครงการท่ีมีอยู

มาแสดงใหทุกทานไดรับทราบ ชี้แนวเขตท่ีชัดเจน และรวมกันลงพ้ืนท่ีไป

ตรวจสอบขอเท็จจรงิครบั 
 

นายยงยทุธ นพนิช   การกำหนดระยะพ้ืนท่ีกันชนหรือเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะใหทาง 

หน.กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานฯ บริษัท หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสำนักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 6 เปนผูกำหนดนั้น ไมสามารถทำไดเนื่องจาก

ไมใชอำนาจหนาท่ีเพราะตองใชผูมีวิชาชีพเฉพาะทาง ผูประกอบการมีหนาท่ี

ทำเหมืองแรตามแผนผังท่ีไดรับอนุญาต ซ่ึงการจัดทำแผนผังท่ีไดรับอนุญาตนี้ 

ตองประกอบกับหลายๆ สวน ท่ีสำคัญคือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  
 

นายกเทศมนตรี ผมไมไดใหทานกำหนดระยะพ้ืนท่ีกันชน แตเสนอบริษัทใหนำผูมีความรูความ

ชำนาญทางวิชาการมาชี้แจงหรือใหขอมูล พรอมกับดูแผนท่ี แผนผังท่ีทาง

บริษัทมีในการดำเนินการเหมืองแร ในวันท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงครับ 
 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือทานใด สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) ถาไมมี  

ผมขอสรุปประเด็น การขอประทานบัตร เลขท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญ

ทรัพย จำกัด ดังนี้ครับ 

 1. ประเด็นเรื่องพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ หมูท่ี 7 และหมูท่ี 8 

 - ทางเทศบาลและผูใหญบาน หมูท่ี 8 ยืนยันวา พ้ืนท่ีหมูท่ี 8                

บานดอนไพล ตำบลทาเยี่ยม ไดรับผลกระทบในระยะหางไมเกิน 500 เมตร 

ไมใชหมูท่ี 7 บานดอนไพล 

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ยืนยันไมขอแกไข และ

ตัดหมูท่ี 7 บานดอนไพล ออกรายงานการประชุมฯ เนื่องจากดำเนินการตาม

แผนท่ีท่ีชางรังวัดจัดทำข้ึน 

  2. ประเด็นเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี

ดำเนินการ และกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

/- บริษัท... 
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  - บริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด แจงวา การดำเนินการบริหารจัดการ

เงินกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ โดยคณะกรรมการฯ ได

มีความเห็นวา จะพิจารณาใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบตามความ

จำเปนเรงดวน แลวแตกรณี และพยายามจะนำเงินกองทุนเขามาชวยเหลือใน

พ้ืนท่ีตำบลทาเยี่ยมใหไดมากท่ีสุด 

3. ประเด็นเรื่อง ผลกระทบเก่ียวกับแหลงตนน้ำ ระยะหางพ้ืนท่ี 

กันชน เสนอใหมีการเชิญทุกฝายลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกันกอนการ

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

ประธานสภาฯ ผมจะขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นชอบใหมีการเลื่อนพิจารณาการขอประทาน

บัตร  คำขอท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย จำกัด เปนครั้งถัดไป  
  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ        7   เสียง 

     ไมเห็นชอบ     1   เสียง 

  งดออกเสียง    4   คน  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568  (วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหท่ีประชุมทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ    ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563 

ขอ 23 วรรคสอง  เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงิน

งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลวใหเจาหนาท่ีงบประมาณ

รวบรวมและจัดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถ่ินอีก

ครั้งหนึ่ง  เพ่ือผูบริหารทองถ่ินไดนำเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15 

สิงหาคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 45 วรรคแรก  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตอง

พิจารณาเปนสามวาระ  แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวก็ได 

 

 

/ขอ 45... 
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ขอ 45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกำหนดระยะเวลา

เสนอ คำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุม

สภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย 

หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

แลว  

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ิน

จะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  จะได 

เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบล            

ทาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง   

ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  ผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตำบลทาเยี่ยมจึงขอ

ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2568  ดังตอไปนี ้

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567          

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน          98,882,520.36   บาท         

1.1.2 เงินสะสม    จำนวน         171,388,599.04   บาท       

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน      0.00  บาท        

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย                       

จำนวน  0  โครงการ    รวม    0.00    บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   

 จำนวน  30   โครงการ   รวม   1,389,584.52 บาท 

1.2  เงินกูคงคาง  จำนวน 0.00  บาท 

/2. การบริหาร... 
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2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.1  รายรับจริง  จำนวน  74,031,116.11  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร   จำนวน  3,913,277.09  บาท 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต  

  จำนวน  1,686,751.51  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จำนวน    483,608.26  บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย   

     จำนวน   0.00  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน   23,760.93   บาท   

หมวดรายไดจากทุน จำนวน               0.00  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน    32,269,790.32  บาท 

หมวดเงินอุดหนุน   จำนวน   35,653,928.00  บาท 

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

จำนวน        0.00  บาท 

2.3 รายจายจริง  จำนวน  54,341,970.71  บาท  ประกอบดวย 

       งบกลาง  จำนวน  20,504,688.11  บาท 

           งบบุคลากร จำนวน  15,324,425.03  บาท 

           งบดำเนินงาน จำนวน  13,037,360.04  บาท 

           งบลงทุน จำนวน    1,524,340.00  บาท 

           งบเงินอุดหนุน จำนวน    3,951,157.53  บาท 

           งบรายจายอ่ืน จำนวน               0.00  บาท 

2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

            จำนวน   0.00  บาท 

2.5  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี  

            จำนวน  16,103,147.30   บาท 

2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน       0.00    บาท 

2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู       จำนวน  0.00   บาท 
 

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไดตั้งงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจำป พ.ศ. 2568 ดานรายรับ และดานรายจาย รายละเอียดดังนี้ 
 

ดานรายรับ 

รายรับ ประมาณการ ป 2568 

รายไดจัดเก็บเอง  

    หมวดภาษีอากร 4,150,500 

/รายได... 
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รายไดจัดเก็บเอง  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,404,300 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 400,000 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,000 

 หมวดรายไดจากทุน 1,000 

 รวมรายไดจัดเก็บเอง 5,957,800 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 หมวดภาษีจัดสรร 29,845,000 

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

29,845,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 หมวดเงินอุดหนุน 43,197,200 

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 43,197,200 

 รวมท้ังส้ิน 79,000,000 

 

ดานรายจาย 

รายจาย ประมาณการ ป 2568 

จายจากงบประมาณ  

    งบกลาง 25,255,610 

 งบบุคลากร 25,977,690 

 งบดำเนินงาน 13,719,200 

 งบลงทุน 9,499,500 

 งบเงินอุดหนุน 4,548,000 

 รวมจายจากงบประมาณ 79,000,000 

 

ซ่ึงเปนการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  คือดานรายรับและดานรายจายเทากัน 

 โดยมีงบประมาณรายจาย แยกตามแผนงาน ดังนี้ 

ดาน รวม (บาท) 

ดานบริหารท่ัวไป  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19,364,390 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,286,140 

 

 

/ดานการ... 
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ดานบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 9,415,680 

 แผนงานสาธารณสุข 4,184,100 

 แผนงานเคหะและชุมชน 3,463,160 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,227,640 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 567,480 

ดานการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,635,440 

 แผนงานการเกษตร 600,360 

ดานการดำเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 25,255,610 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 79,000,000 

 

รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจำป  

พ.ศ. 2568 ท่ีไดสงใหทานสมาชิกทุกทานแลว เพ่ือใหการตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568  เปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 

2562  มาตรา 65  

จึงขอไดโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยมเพ่ือใหความ 

เห็นชอบตอไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ี

ประชุมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 

ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 

 

4.1  เรื่อง การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ    ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2  พ.ศ.  2554 

ขอ 103  วรรคแรก  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี  2 ประเภท คือ 

  1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวย  สมาชิกสภา 

  ทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

  2. คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวย  สมาชิกสภา 

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกินเจ็ดคน 

ขอ  105  วรรคแรก  ภายใตบังคับขอ 103  และขอ 104  สภา

ทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ  ตามความจำเปนแกกิจการ

ในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน  ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

   4. คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 

ขอ  107  ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา

ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน   

สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  การเสนอ

ชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และให

นำวิธีการเลือกตามขอ 12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอวา จะกำหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568  

จำนวนก่ีคน 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายจำนงค  แคลนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน........5..........คน 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 

 

 

/สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นางสิริรัตน  เจียกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 

สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นางฉลิ้ม  มุขกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนอ่ืนอีกหรือไม 

ครับ  (ไมมี)  ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

จำนวน......5........คน   

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 

ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคนท่ี 1 ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา  นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ขอเสนอชื่อ นายชำนาญ  การมณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นายลี  กูบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นายพิเชษฐ แพงกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 1 อีกหรือไมครับ (ไมมี)  

ถาไมมีถือวา นายชำนาญ  การมณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  

 

ตอไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคนท่ี 2 ตอไปครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา  นางสิริรัตน  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ขอเสนอชื่อ นายพิเชษฐ  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 

 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายสำรวม  หมอกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 2 อีกหรือไมครับ (ไมมี)  

ถาไมมีถือวา นายพิเชษฐ  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 

ตอไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคนท่ี 3 ตอไปครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา  นายลี  กูบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอชื่อ นางฉลิ้ม มุขกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นางสิริรัตน  เจียกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 3 อีกหรือไมครับ (ไมมี)  

ถาไมมีถือวา นางฉลิ้ม มุขกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

ตอไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคนท่ี 4 ตอไปครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา  นายลี  กูบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอชื่อ นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายสำรวม  หมอกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายชำนาญ  การมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 4  อีกหรือไมครับ (ไมมี)  

ถาไมมีถือวา นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 
 

ตอไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคนท่ี 5 ตอไปครับ 

 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาฯ ขาพเจา  นางวิมลรัตน  ราษีงาม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอชื่อ นางสิริรัตน  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายสำรวม  หมอกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายชำนาญ  การมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 5  อีกหรือไมครับ (ไมมี)  

ถาไมมีถือวา นางสิริรัตน  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 

 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคนท่ี 5  อีกหรือไมครับ (ถาไมมี) 

ถาไมมีถือวา สมาชิกสภา จำนวน 5 ทานนี้ เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ

     1. นายชำนาญ  การมณี สมาชิกสภาเทศบาล 

     2. นายพิเชษฐ  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล 

     3. นางฉลิ้ม  มุขกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

     4. นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

     5. นางสิริรัตน  เจียกกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 
      

4.2 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568 และกำหนด

ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

เลขานุการสภาฯ    ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2  พ.ศ.  2554 ขอ 45 วรรคสาม ญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการ

พิจารณาวาระท่ีสองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบ

สี่ชั่วโมง  นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

นั้น 

ขอ 49 วรรคหนึ่ง ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ

แลว  

/ถาจะตอง... 
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ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ินสง

รางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติดวย 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568 และเสนอ

การกำหนดระยะเวลา  การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติดวยครับ 
 

สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นางฉลิ้ม  มุขกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2568   ตั้งแตวันท่ี 10  สิงหาคม 2567  ถึงวันท่ี  14  

สิงหาคม 2567   รวม  5  วัน  ระหวางเวลา  08.30 – 16.30  น. ของทุกวัน  

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  และขอเสนอกำหนดระยะเวลา

การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2567           

เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 
 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง  2  ทานครับ 
 

สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นายชำนาญ  การมณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ    ขาพเจา นายพิเชษฐ  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ และเสนอ

การกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ เปนอยางอ่ืน

อีกหรือไมครับ (ไมมี) ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหกำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2568  ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2567  ถึงวันท่ี  14  

สิงหาคม 2567    รวม   5   วัน   ระหวางเวลา  08.30 – 16.30  น. ของทุก

วัน ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  และกำหนดระยะเวลาการ

พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี  19  สิงหาคม  2567 เวลา 

08.30 น. เปนตนไป ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     11    เสียง 

ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ. 2567  (ตั้งจายรายการใหม) 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ  

 

นายกเทศมนตรี ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. 2567  (ตั้งจายรายการใหม)  รายละเอียดดังนี้ 

ดวย เทศบาลตำบลทาเยี่ยม มีรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 บางรายการไมไดตั้งไว แตรายจาย

ดังกลาวยังมีความจำเปนจะตองดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล 

ดั งนั้ น จึ งอ า ศั ย อ ำน าจ ต าม ค ว าม  ข อ  2 7  แ ห ง ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2563 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 3.4 ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางท่ีตองนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทำเฉพาะครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดำเนินการจัดทำบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนไดใช/รับประโยชนจาก

ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางนั้น  และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน     

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2567 โอนตั้งจายรายการใหม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

 

1. กองคลัง  มีความจำเปนจัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือติดตอ

ประสานงานกับผูรับบริการชำระภาษี, เจาหนี้ และหนวยงานภายนอก   

รายละเอียด ดังนี้ 

      รายการโอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ)  

ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน    

                   งบประมาณตั้งไว  2,892,060  บาท   คงเหลือ 1,112,510 บาท  

                         โอนลดครั้งนี้   10,000  บาท  

 

 

 

/รายการโอน... 
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      รายการโอนตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน       

                    หมวดคาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 

            รายการ  โทรศัพทเคล่ือนท่ี จำนวน 1 เครื่อง  

เปนเงิน 10,000บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                              1) โทรศัพทมือถือแบบจอสัมผัส 

                              2) หนวยความจำ RAM 8 GB , ROM 256 GB 

                              3) ระบบปฏิบัติการ Android 14 

                              4) หนาจอกวาง ไมต่ำกวา 6.5 นิ้ว 

                              5) แบตเตอรี่ ขนาดความจุ 5,000 mAh 

         - เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมใชบริการสาธารณะแตเปนครุภัณฑท่ี 

จัดซ้ือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล จึงไมตองบรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

              รวมโอนท่ีตั้งจายรายการใหมครั้งนี้   10,000 บาท   (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 

2. สำนักปลัด  มีความจำเปนจัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ             

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพ่ือแสดง

ความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

                         1. รายการโอนลด 

แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 

         ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน    

                       งบประมาณตั้งไว  895,440  บาท คงเหลือ 556,640 บาท  

                            โอนลดครั้งนี้   340,000  บาท  

                       2. รายการโอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบคุลากร   

หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 

         ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน    

                       งบประมาณตั้งไว  3,759,840  บาท คงเหลือ 1,101,520 บาท  

                     โอนลดครั้งนี้       140,000  บาท  

                      รวมโอนลดท้ังส้ิน  480,000  บาท 

/รายการโอน... 
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     รายการโอนตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน       

                      หมวดคาครุภัณฑ   ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 

จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี           

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พรอมติดตั้ง  

จำนวน 2 ซุม ๆละ 240,000 บาท  เปนเงิน 480,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- กรอบไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 2.20x3.00 ม.  

จำนวน 2 กรอบ 

- ภาพพระบรมฉายาลักษณ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระ

นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

                - ตราสัญลักษณ ของ 2 พระองค ขนาดไมนอยกวา 1.00 ม. 

                    - ฐานไฟเบอรกลาส ขนาดไมนอยกวา 7.00 x 1.20 ม. 

                    - พานพุมเงิน พานพุมทอง จำนวน 1 คู 

                    - ปายชื่อหนวยงาน เทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

                    - ธงประจำพระองค พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

                    - ธงชาติ    

- เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมใชบริการสาธารณะแตเปนครุภัณฑท่ี

จัดซ้ือเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล จึงไมตองบรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

                       รวมโอนตั้งจายรายการใหม ท้ังส้ิน  480,000 บาท   

      จึงขอเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) ถาไมมี  ผมจะขอมติ            

ท่ีประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2567 (ตั้งจาย

รายการใหม) 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     10    เสียง 

ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 

      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจำปประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้ 
 

ตามท่ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลทาเยี่ยม ไดรับ

อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2567 

หนาท่ี 120/162 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการจัดซ้ือเครื่อง

ฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท และไดรับ

ความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะเก่ียวกับอัตราการไหล

ของน้ำจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจำป พ.ศ. 2567 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2567 ท่ีผานมา นั้น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบพบวา ในสวนของ

คุณลักษณะพ้ืนฐาน เก่ียวกับหัวปมทองเหลืองไมสามารถดำเนินการจัดซ้ือ

ภายในงบประมาณท่ีตั้งไวได  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . 2567  โดยอาศัยอำนาจตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำให

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปน

อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียด ดังนี้ 
 

ขอความเดิม ขอความใหม 

เคร่ืองฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เคร่ือง 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใชสำหรับฉีดลาง

คราบสงปรกตางๆ จำนวน 2 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 10,000 

บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน : 

   - ขนาดแรงดันน้ำสูงสุดไมนอยกวา 145 บาร 

   - อัตราการไหลของน้ำไมนอยกวา 4 ลิตร/นาที 

   - กำลังไฟฟา 220 ไวลต 

   - หัวปมทองเหลือง มีเกจวัดแรงดัน  

เคร่ืองฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เคร่ือง 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใชสำหรับฉีด

ลางคราบสงปรกตางๆ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

10,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน : 

   - ขนาดแรงดันน้ำสูงสุดไมนอยกวา 145 บาร 

   - อัตราการไหลของน้ำไมนอยกวา 4 ลิตร/นาที 

   - กำลังไฟฟา 220 ไวลต 

   - หัวฉีดพลาสติก 

/มีสาย... 
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ขอความเดิม ขอความใหม 

    - มีสายอัดฉีดยาวไมนอยกวา 8 เมตร 

   - มีหัวฉีดสำหรับฉีดน้ำ ปรับองศาได 

   - เน่ืองจากเปนครุภัณฑ ท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาท่ีไดมา

จากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยาง

ประหยัด 

   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ท่ี 

มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564            

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   - มีสายอัดฉีดยาวไมนอยกวา 8 เมตร 

   - มีหัวฉีดสำหรับฉีดน้ำ ปรับองศาได 

   - เน่ืองจากเปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาท่ี

ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อ

อยางประหยัด 

   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ท่ี 

มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564              

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 

จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยมเพ่ือพิจารณา

อนุมัติตอไป 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม (ไมมี) ถาไมมี ผมจะขอมติ                 

ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     10    เสียง 

ไมเห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   คน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผูบริหารทานใดมีเรื่องท่ีนำเสนอตอ 

  ท่ีประชุมสภาอีกหรือไมครับ  
 

นายกเทศมนตรี ขอแจงท่ีประชุมทราบ ดังนี้ครับ 
 

 1. เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาเย่ียม   

(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแกไข ครั้งท่ี 4 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 

      ประกาศเทศบาลตำบลทาเยี่ยม เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  ฉบับแกไข ครั้งท่ี 4  

ตามท่ี เทศบาลตำบลทาเยี่ยม ไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลทาเยี่ยม (พ.ศ. 2566- 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 15 

มกราคม 2567 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปของ

เทศบาลตำบลทาเยี่ยม นั้น 

 

/บัดนี้... 
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บัดนี้ เทศบาลตำบลทาเยี่ยม จะดำเนินการจัดทำรางเทศบัญญัติ 

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม (พ.ศ.2566 -2570) และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับปจจุบัน  เปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณดังกลาว จึงอาศัยอำนาจ

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

(พ.ศ. 2566-257) ฉบับแกไข ครั้งท่ี เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาและการ

จัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
 

2. เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป 2567 
 

นายกเทศมนตรี เชิญเจาหนาท่ีงานยุทธศาสตรและงบประมาณ ชี้แจงครับ 
 

นายสุรสีห  ศิลาพงษ   เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาหัวหนา

ฝายอำนวยการ    เทศบาล และผูเขารวมประชุม ทุกทานครับ 

กระผม นายสุรสีห  ศิลาพงษ หัวหนาฝายอำนวยการ สำนักปลัด  

ขอชี้แจง ดังนี้ 

ดวยงานยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลตำบลทาเยี่ยม ได

ดำเนินการบันทึกขอมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ. 2567 ของเทศบาล

ตำบลทาเยี่ยม  แบบออนไลนทางเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการกระจาย

อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำนักงาน ก.ก.ถ.) รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานผลการประเมินท่ีสงมาพรอมนี้ครับ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผูบริหารทานใดมีเรื่องท่ีนำเสนอตอ 

  ท่ีประชุมสภาอีกหรือไมครับ  (ไมมี) ผมขอขอบพระคุณทุกทานครับ 

ขอปดท่ีประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา 12.10 น. 
 

         ลงชื่อ             ผูจดรายงานการประชุม 

          (นายสุเวช  ณะวงวิเศษ) 

            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลทาเยี่ยม เม่ือวันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 
 

 

 
(นางฉลิ้ม  มุขกระโทก) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

              (นายกวาง  กาศกระโทก)     (นายจำนงค   แคลนกระโทก) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ             กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

 

สภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี 1)  ประจำป พ.ศ. 2567  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

(ครั้งท่ี 2) ประจำป  พ.ศ. 2567  เม่ือวันท่ี  26   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 

 

 

 
(นายสมชาย  ทมตะขบ) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลทาเยี่ยม 
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